

Mắt Thấy, Tai Nghe Oanh Oanh Hùng Khí

Trại Bách Hợp IX đã qua, nhưng dư âm như vẫn còn vang vọng đâu đây ! Đánh dấu ngày được cho nhập Hội Đồng Rừng, Oanh Oanh tôi (theo giọng Nam thì là “Quanh quanh”!) xin ghi lại một vài chuyện theo trí nhớ, đã chứng kiến trong lần trại này và đây cũng là món quà nhỏ gửi tặng tất cả các anh chị em trong gia đình HDVN...

1.- HẠC & ...

Tổ chức trại mà có dính dáng đến .. ăn uống, thường không phải là chuyện.. nhỏ ! Ấy vậy mà Bách Hợp IX lần này thì đó là chuyện nhỏ !!. Người phát ngôn (tưởng là) bừa bãi đã chứng minh điều anh nói ! Một mình một.... xe, lo cho hơn 70 bao tử ! nếu không biết "người" mà chỉ nghe danh, thì có lẽ sẽ tưởng tượng đến một .. chàng đầy thịt bắp !

Xin thưa ngay rằng, nghĩ như vậy là tội nghiệp cho anh ta ! Anh ấy, hay Trưởng ấy, có tên rừng là Hạc!. Tên rừng này đủ biết hình dáng ra sao rồi! Người thon thả đến độ như là thiếu ăn! Tên rừng thông thường phải có chữ đậm (tính tình) dính liền, như - quanh quanh - tôi có tên đậm là Hùng Khí ! (nghe .. Hùng Khí thiệt !!). Không biết chữ đậm của Hạc là chi, chỉ nghe một lần Hạc cầm gà: ta dzầy mà anh gà nói Hạc Xương Mai !?".

Oanh oanh tôi mỉm cười.

Nói khá lắm, có chí khí! có chí khí (nói theo chương !). Đáng lẽ Hạc Xương gà (lôi) mới xứng !!?

2.- I KÉA ..

Sáng chủ nhật, theo chương trình là ngày xuất du. Thiếu vào trung tâm phố, Ấu cùng Phụ huynh (theo ngó chừng.. con) thăm Viện triển lãm Bướm và Thành cổ.



Thông thường lúc ra đi ai cũng hăng hái, nhất là các Ấu nghe nói xem Bướm! Mà quả thật không uống

công, thật nhiều loại Bướm với màu sắc làm người xem đến ngẩn người.. Lại còn cá kiểng bơi lội trong các hồ mà màu sắc cũng không kém !

Mãi mê chạy nhảy cho đến quá trưa mà không hay, khi các Ấu phải trở về trại thì .. cả đoàn y như

đám quân thua trận ! Một Phụ huynh nói với chị Hồng đang đi phía trước, "chị Hồng, con chị đi hết muốn nổi kia ! Nó .. rên mệt quá, chị có nghe không?!" . Tôi nghe tiếng trả lời: "Hồng saooo, có .. Ikéa của nó lo cho nó mà!". Sau khi trả lời xong lại nghe tiếng chị Hồng bụm miệng cười sằng sặc, đi Ikéa nhiều quá nên nhập tâm, Akéla mà nói Ikéa ..! À, ra thế !

3.- NHỎ

Sau khi xem Bướm, các Ấu đua nhau chạy lên xem Thành cổ. Nơi này, các em được chơi thoải mái vì không bị gò ép như trong phòng Bướm. Trong trò chơi tìm "Tóc Bạc", các Ấu đã hăng hái chạy lại.. Cha Mẹ mình.. xin vài sợi!. Trưởng Huân chia đầu khá nhiều tóc bạc cho nhỏ không nhưng các em chê!! "Tóc có 1 phân làm sao nhỏ được!". Một em nói. Thì ra vậy! - Đây rồi, tóc trắng Ba nhiều lắm, tôi đây ! - lại nghe -Ối, đau, sao giứt nhiều quá vậy !! -À, nhìn lại thì thấy Bố con Trại Trưởng Ngọc Anh cùng một.. đám Sói con vây quanh.. nhỏ nhỏ !!

4.- MÁY ĐÁM

Xin thưa ngay, không phải máy đấm bóp, đấm lưng mà là .. đấm.. ngáy !!!

Trưởng Hoàng có biệt danh Hoàng Audi kể rằng, vì ngủ ngáy.. thuộc loại có hạng, để khỏi làm phiền hàng xóm, nên khi thấy quảng cáo trên báo máy chống ngáy là lật đặt đứng sắp hàng mua ngay (sợ bán hết).

Máy để dưới gối nằm, khi ngủ ngáy sẽ được.. dựng dậy. Trưởng làm theo lời chỉ dẫn trăm phần và kể tiếp rằng, dựng dậy gì ! Đang ngủ nghe như dưới gối đấm vào đầu ầm ầm, kinh kinh, còn bảo thức dậy, không được gáy!. Thức giấc, rồi lại phê tiếp, cứ như thế đến 6 lần trong đêm. Sáng hôm sau hai mắt sưng vù vì mất ngủ, đi làm không nổi ! Thế là tiện tay vứt máy vào thùng rác luôn! Trưởng lại chép miệng, máy đấm chớ chống ngáy gì! Đấm ê cả đầu!!

5.- BÚN BÒ

Trong Hướng Đạo mình, “nhân tài như lá rụng mùa thu” vậy ! Số là bên xứ Nữ Hoàng sang hai Trưởng mà người hướng dẫn kéo kéo, người dạy nấu Bún Bò (Giò Ngon!). Món bún bò của Trưởng Kim Quy, còn có tên Bò Câu đảm đang, thật tuyệt hảo ! Bằng chứng là ăn trưa rồi lại ăn chiều, sáng hôm sau còn lại rai điểm tâm chút đỉnh !!

Cứ tưởng chỉ có các Nữ Trưởng, các Bà chăm chú theo dõi cách làm, còn có cả.. “liền ông” nữa. Ôi, nhìn tận mắt mới thấy quả là một nghệ thuật, nào “bó”, nào thái thịt, còn bún thì phải luộc như.. ri, như ri.. Trưởng Hà Mã xin kê toa ngay để về trở tài cho Bà Xã biết tay!

Tuy nhiên cũng nên cảm ơn Hạc (Xương .. gì ???), vì chỉ tại .. mấy chục cái Móng mà Hạc phải chầu chực .. lượm cho đủ bộ để có món ăn hấp dẫn này !!! A A Hạc đó !

6.- CA GIA BÌNH ..

Sau khi xuất du thành công: lực lượng ta bảo toàn trở về đất trại, được Ban Ẩm thực (do các Phụ huynh hết lòng lo cho) thiết đãi món thịt nướng sớm hơn dự liệu để còn kịp chuẩn bị lửa trại..

Người sắp sẵn (có lẽ) nhất trại là Trưởng Gia Bình, từ thủ đồ .. ánh sáng (chói) tới ! Thật.. đúng điệu từ nón đến tô dùng .. bún, ly uống nước.., mỗi mỗi đều ghi Gia Bình .. to tướng ! Cũng là ân nhân của BTC vì đã chớp hơn 400 tấm hình bằng máy Digital ! Trưởng Bình đang thưởng thức thịt nướng thì Ngọc Anh nữ (bê trên Trại Trưởng có cùng tên) hỏi thăm :

- Anh Bình ăn thịt nướng ngon không !? Ôi, sao anh có cái ca uống nước ngộ vậy, em coi chút được không !?? Dĩ nhiên - Bình cười khoái chí đáp với tay thì cầm tô, tay thì .. cầm thịt. Ngọc Anh nữ xà bộ tới lệ làng, tháo cái ca vừa khen đẹp thiệt, đẹp thiệt, vừa cảm ơn anh Bình, kỷ niệm quý giá quá chời !!

Gia Bình.. như mắc nghẹn thịt, đành cười móng chi cọt: -Đi trại hoài mà vẫn học chưa đủ !!

Tôi nghe ai đó nói phía sau - như dzậy mới phải đi nữa !!

7.- NẶNG .. QUÁ !

Theo chương trình, trước phần lửa trại có mục sinh hoạt riêng của Trưởng. Mục này chỉ có các Trưởng mới được tham dự. À, thì ra là phần tiếp nối trại Truyền Thống 1 của anh em bên Đức. Có ba Trưởng trình bày đề tài liên quan đến việc áp dụng truyền thống của mình vào sinh hoạt Ấu, Thiếu và Tráng.

Với sự đánh giá, góp ý của Trưởng Vinh Đào, Khóa Trưởng, Trưởng Nghiêm văn Thạch, Trưởng huấn luyện, cả ba, Minh Hùng-Ngọc Anh-Bích Vân được trúng cách, trong đó Bích Vân được xem trình bày linh động nhất!

Khi được trao giấy chứng nhận và quà 2 mẫu gõ qua cổ, các Trưởng tham dự thấy cả ba như chồm người về phía trước, miệng lảm bảm nặng quá, nặng quá! Trách nhiệm được trao nặng thêm !!!!

À, thì ra phải cố gắng hơn theo trách nhiệm được ủy thác, nó không phải dùng.. trang điểm thêm cho bộ quần áo HĐ!

8.- TRƯỞNG.. TRẺ !

Một vài Phụ huynh hỏi nhỏ .. Oanh oanh là Trưởng Thạch đã về hưu hay còn đi làm !

Chắc phải làm 1, 2 năm nữa vì nhìn tướng khoảng 63, 64 tuổi là cùng ! Hỏi xong rồi tụt phát biểu.

Trong đôi lời trước khi chia tay, Voi già tự giới thiệu.. Bảy Năm tuổi đời, lại nghe tiếng xầm xì. Vậy mà nhìn thấy trẻ như 63, 64 há! Rồi có tiếng (ra vẻ rành lắm) bảo: " chắc nhờ đi HĐ đó, chứ không làm sao trẻ như vậy ! Eo ôi ! biết vậy mà sao không lẹ lẹ vào HĐ cho trẻ mãi không già !"

9.- CHIA TAY !

Khi chia tay thông thường ai cũng lưu luyến, nhất là sau vài ngày ngắn ngủi - hạp nhau !?

Chị Vân Hạc, HĐ Trưởng niên duy nhất của BH IX, người mà ai cũng mến yêu do tính tình phóng khoáng, không nề hà việc chi, từ rửa nồi niêu, lau dọn bếp núc. Không ai biết chị là một Bác sĩ, và khi một số Trưởng sồn sồn biết chị là Bác sĩ thì nhờ chị.. khám tim !

Chị vui vẻ bảo nhờ trật người rồi, chị chuyên về máu chứ không về tim !!. Trước khi ra về, chị tìm Oanh oanh, Én linh hoạt và Bò câu đảm đang để bi-su (chọt, chọt !). Chị bảo, Tây nó hay làm dzậy, mình cũng làm dzậy cho thân. Gấu ăng lê đứng sát bên cũng bèn lim dim chờ bi-su, nhưng khi chị quay sang thì chị bảo là với anh Gấu này thì bỏ-xua thôi ! Cũng .. uổng !!